



ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

กลุ่มช่วยอำนวยความสะดวกบริหาร
เลขรับที่ 7097
วันที่ - 1 ธ.ค. 2565
เวลา 0900

ส่วนราชการ กองแผนงาน กลุ่มติดตามและประเมินผล โทร. ๐ ๒๖๕๓ ๔๔๔๔ ต่อ ๒๒๔๒, ๒๒๔๔

ที่ กษ ๐๖๐๖/๒๐๖๖ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง ข้อสั่งการที่ประชุมขับเคลื่อนงานนโยบายกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑

เรียน อธิบดีกรมปศุสัตว์

ตามที่กรมปศุสัตว์ จัดให้มีการประชุมขับเคลื่อนงานนโยบายกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๕.๓๐ น. ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ตึกอำนวยการ ชั้น ๑ กรมปศุสัตว์ และผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom Conference) โดยมีอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในการประชุม นั้น กองแผนงานได้สรุปข้อสั่งการที่ประชุมฯ ดังกล่าว เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

วาระ/เรื่อง	ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงานรับผิดชอบ
วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ	๑) ให้อำเภอที่เกี่ยวข้อง ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค ร่วมดำเนินกิจกรรมการทำหมันสุนัขและแมว เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน ๒) ให้อำเภอที่เกี่ยวข้อง ร่วมป้องกันไม่ให้เกิดโรคระบาดในพื้นที่ หากเกิดโรคระบาดแล้ว ต้องแก้ไขโดยเร็ว ๓) ให้อำเภอที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนและขับเคลื่อนการดำเนินงาน เรื่องนมโรงเรียน ๔) ให้อำเภอจังหวัดและอำเภอควบคุมตรวจสอบฟาร์มไก่ไข่ ให้ปฏิบัติตามมติ Egg Board เรื่องการปลดแม่ไก่ไข่ยืนกรงตามเกณฑ์อายุที่กำหนดโดยเคร่งครัด และรายงานข้อมูลที่เป็นความจริงเสนอกรมฯ ทราบ โดยด่วน ๕) ให้อำเภอในพื้นที่ทางภาคใต้ เฝ้าระวังเรื่องภัยพิบัติ โดยมีการซักซ้อมและเตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกร ๖) กำหนดการประชุมครั้งต่อไป มอบหมายกองแผนงานดำเนินการจัดประชุมตามรูปแบบเดิม	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปศจ. และ ปคอ. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กผง.
วาระที่ ๒ เรื่องเพื่อทราบ	๒.๑ การขับเคลื่อนตามแนวทาง “ครอบครัวปศุสัตว์”	ทุกหน่วยงาน
๒.๒ ร่าง รูปแบบการจัดตั้ง DLD Coordinator (DLDC)	๑) มอบหมาย รอธ.พงษ์พันธ์ ธรรมมา เป็นรองประธานคณะกรรมการอำนวยการ DLDC และเร่งรัดกองการเจ้าหน้าที่จัดทำคำสั่งเสนอกรมฯ ลงนาม เพื่อขับเคลื่อนต่อไป	รอธ.พงษ์พันธ์ ฯ

วาระ/เรื่อง	ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
	๒) ให้ทุกหน่วยงาน ร่วมมือและสนับสนุน DLDC ในระดับพื้นที่ ๓) ให้ทุกท่าน เชิญชวนผู้ประกอบการ และเกษตรกร กด Like กด Share “Facebook กรมปศุสัตว์”	ทุกหน่วยงาน ทุกหน่วยงาน
๒.๓ การควบคุมป้องกัน โรคปากและเท้าเปื่อย	๑) ให้สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ เร่งกำหนด มาตรการป้องกันและควบคุมโรคปากและเท้าเปื่อย โดยเร็ว ๒) ให้ด่านกักกันสัตว์ ปศุสัตว์อำเภอ และปศุสัตว์จังหวัด เข้มงวด เรื่องเคลื่อนย้ายสัตว์ในพื้นที่ โดยเฉพาะตามแนวชายแดน ๓) การฉีดวัคซีนในโคนม ขอให้เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ฉีดด้วยตนเอง หรือมอบหมายอาสาปศุสัตว์ที่มีศักยภาพและไว้วางใจได้ ดำเนินการ ส่วนรายชนิดสัตว์อื่น ให้ถือปฏิบัติเช่นเดิมก่อน ๔) ให้กองสารวัตรและกักกัน นำรถพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไปทำลาย เชื้อโรคในพื้นที่เสี่ยงเกิดโรคซ้ำซาก	สคบ. ด่านกักกันสัตว์ ปศจ. และ ปศอ. สคบ. ปศจ. และ ปศอ. กสก.
๒.๔ ความก้าวหน้าการ บริหารงานบุคคล	๑) ให้กองการเจ้าหน้าที่ เร่งรัดการออกคำสั่งโยกย้ายและ แต่งตั้งข้าราชการ โดยเร็ว ๒) ให้ปศุสัตว์จังหวัด ดูแลและช่วยเหลือปศุสัตว์อำเภอน้องใหม่ ๓) ให้ปศุสัตว์จังหวัด ควบคุมป้องกันโรคระบาดในพื้นที่ หากมี ความประสงค์สิ่งใด ให้ทำหนังสือเสนอกรมฯ	กกจ. ปศจ. ปศจ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา หากเห็นชอบ ขอให้โปรดมอบหมายให้หน่วยงาน
พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ การพิจารณาอยู่ในอำนาจของ อธิบดีกรมปศุสัตว์ ตามคำสั่ง
กรมปศุสัตว์ ที่ ๑๐๙๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕


สมหมาย
๓๐ พ.ย. ๖๕

วิสิทธิ์
๓๐ พ.ย. ๖๕

-ทราบ
-ดำเนินการตามเสนอ

TC ๑ ธ.ค. ๒๕๖๕

(นายสมชวน รัตนมังคลานนท์)
อธิบดีกรมปศุสัตว์


30 พ.ย. 65

นายเชาวฤทธิ์ บุญมาทิศ
ผู้อำนวยการกองแผนงาน